



ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๗)

.....

ตามที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ได้ประกาศเปิดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นมา ปรากฏว่ามีรายงานการติดเชื้อบริเวณพื้นที่ใกล้โรงเรียน ทำให้ต้องเพิ่มมาตรการในการเฝ้าระวัง และยังมีกรณีติดเชื้อเพิ่มขึ้นในจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานคร จากการรายงานของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และความห่วงใยในสุขภาพของนักเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียน รวมถึงผู้ปกครองทุกท่าน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา จึงขอประกาศเรื่องปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปิดสถานศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙ (๑) ตั้งแต่วันที่ ๒๒ - ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเวลา ๔ วันทำการ และกำหนดมาตรการแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

๑. ให้ครูผู้สอนรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนตามตารางสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านช่องทางออนไลน์ Google Classroom, Google Meet โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันอื่นๆ ตามรายวิชาที่ตนเองสอนรวมถึงการโฮมรูม ณ ที่พักอาศัยของตนเองพร้อมทั้งรายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และรายงานการโฮมรูมออนไลน์ตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนกำหนด

๒. ให้นักเรียนเข้าเรียนออนไลน์ตามตารางเรียนของตนเอง และขอความร่วมมือผู้ปกครองกำกับดูแลให้นักเรียนเข้าเรียนออนไลน์ ณ ที่พักอาศัยของนักเรียนโดยศึกษาแนวทางการเรียนออนไลน์ตามคู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของทางโรงเรียน

๓. ยกเลิก งด การทำกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน ครูและบุคลากรที่โรงเรียนทุกประเภทจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

๔. ให้ครูลงชื่อปฏิบัติราชการออนไลน์ตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนกำหนด โดยลงเวลาปฏิบัติราชการตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๘.๑๕ น.

๕. ขอความร่วมมือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านไม่ออกนอกพื้นที่จังหวัดไม่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หรือไปตามสถานที่ชุมชนต่างๆ โดยไม่มีความจำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๖. ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับคำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ดูแลทรัพย์สินและความเรียบร้อยของสถานศึกษาในช่วงปิดสถานศึกษาตามประกาศฉบับนี้อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่คัดกรองผู้มาติดต่อราชการตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ทั้งนี้ ให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา ติดตามข่าวสารและประกาศของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ผ่านทางเว็บไซต์ www.tupr.ac.th หรือ Fanpage Facebook : Triamudomsuksapattanakarn Ratchada School

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสันต์ธวัช ศรีคำแท้)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา